



คำสั่งศูนย์อุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ที่ ๒๖/๒๕๖๓

เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

อนุสนธิคำสั่งกรมอุดมศึกษาที่ ๔๘๒/๒๕๖๒ สั่ง ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๕. ให้ผู้อำนวยการกอง เลขานุการกรม และผู้อำนวยการศูนย์อุดมศึกษาภาค มีอำนาจสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอุดมศึกษา ข้อ ๕.๒ แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการสถานี หัวหน้าฝ่ายภายในกอง/ศูนย์อุดมศึกษาภาค เฉพาะกรณีผู้ดำรงตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ ตามมาตรา ๖๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

เพื่อให้การปฏิบัติราชการของศูนย์อุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง จึงแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนของศูนย์อุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ในกรณีผู้ดำรงตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ)

ผู้อำนวยการศูนย์อุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ชื่อ/สกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ		รักษาการในตำแหน่ง				หมายเหตุ	
	ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่ง	ระดับ	ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งประเภท	ระดับ		เลขที่
นายพีระเดช ชูกระเดื่อง	ส่วนพยากรณ์อากาศ นักอุตุนิยมวิทยา	วิชาการ	ปฏิบัติกร	ผู้อำนวยการส่วน พยากรณ์อากาศ	วิชาการ	ชำนาญการ	๖๓๕	จนกว่าผู้อำนวยความสะดวก ส่วนฯ จะกลับมา ปฏิบัติราชการ ตามปกติ
นายกู้เกียรติ สุญราช	ส่วนพยากรณ์อากาศ นักอุตุนิยมวิทยา	วิชาการ	ปฏิบัติกร	ผู้อำนวยการส่วน พยากรณ์อากาศ การบิน	วิชาการ	ชำนาญการ พิเศษ	๖๒๙	จนกว่าผู้อำนวยความสะดวก ส่วนฯ จะกลับมา ปฏิบัติราชการ ตามปกติ
นายวัสนันท์ แสงจันทร์	ส่วนตรวจอากาศการบิน นักอุตุนิยมวิทยา	วิชาการ	ปฏิบัติกร	ผู้อำนวยการส่วน ตรวจอากาศการบิน	วิชาการ	ชำนาญการ พิเศษ	๖๒๙	จนกว่าผู้อำนวยความสะดวก ส่วนฯ จะกลับมา ปฏิบัติราชการ ตามปกติ

ชื่อ/สกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ			รักษาการในตำแหน่ง			หมายเหตุ
	ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งประเภท	ระดับ	ตำแหน่งประเภท	ระดับ	เลขที่	
นายเสริมศิริ ศรีโย	ส่วนแผนผังวังสภามหาวิทยาลัย เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา	ทั่วไป	ชำนาญงาน	ทั่วไป	อาวุโส	๕๖๑	จนกว่าผู้อำนวยการ ส่วนฯ จะกลับมา ปฏิบัติราชการ ตามปกติ
นางสาวชนกมาส สุขจะขารี	ส่วนติดตามสภามหาวิทยาลัย เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา	ทั่วไป	ปฏิบัติงาน	ทั่วไป	ชำนาญงาน	๕๕๖	จนกว่าผู้อำนวยการ ส่วนฯ จะกลับมา ปฏิบัติราชการ ตามปกติ
นางศิริพร อ้นพริก	ส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา	ทั่วไป	ชำนาญงาน	ทั่วไป	ชำนาญงาน	๖๒๕	จนกว่าผู้อำนวยการ ส่วนฯ จะกลับมา ปฏิบัติราชการ ตามปกติ
	ส่วนสื่อสารและเครื่องมือ						

บัญชีรายละเอียดแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการในตำแหน่ง นายท้ายคำสั่งกรมอุตุนิยมวิทยาที่

/๒๕๖๓ ลงวันที่ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ชื่อ/สกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ				รักษาการในตำแหน่ง			ตั้งแต่วันที่	หมายเหตุ
	ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งประเภท	ระดับ	ตำแหน่ง/สังกัด	ประเภท	ระดับ	เลขที่		
นายบุญเที่ยง พิลาวรรณ	นายช่างไฟฟ้า	ทั่วไป	ชำนาญงาน	ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารและเครื่องมือ	ทั่วไป	อาวุโส	๖๓๙	จนกว่าผู้อำนวยการส่วนฯ จะกลับมาปฏิบัติราชการตามปกติ	
นายสุรียา เสาร์อน	สถานีอุตุนิยมวิทยาชอนแก่น เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา	ทั่วไป	ชำนาญงาน	ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาชอนแก่น	ทั่วไป	อาวุโส	๕๙๐	จนกว่าผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาฯ จะกลับมาปฏิบัติราชการตามปกติ	
พ.อ.สุเทพ ภัคทีสาร	สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยภูมิ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา	ทั่วไป	ชำนาญงาน	ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาชัยภูมิ	ทั่วไป	อาวุโส	๕๕๓	จนกว่าผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาฯ จะกลับมาปฏิบัติราชการตามปกติ	
นายสมพงษ์ ชมภูเทศ	สถานีอุตุนิยมวิทยาลอย เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา	ทั่วไป	ชำนาญงาน	ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาลอย	ทั่วไป	อาวุโส	๕๖๙	จนกว่าผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาฯ จะกลับมาปฏิบัติราชการตามปกติ	

ชื่อ/สกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ		รักษาการในตำแหน่ง				หมายเหตุ	
	ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งประเภท	ระดับ	ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งประเภท	ระดับ		เลขที่
นางสาวปิยะนาถ เคนสุโพธิ์	สถานีอุดมศึกษาของบัวลำภู เจ้าพนักงานอุดมศึกษา	ทั่วไป	ชำนาญงาน	ผู้อำนวยการสถานี อุดมศึกษาของบัวลำภู	ทั่วไป	อาวุโส	๕๓๙	จนกว่าผู้อำนวยการ สถานีอุดมศึกษา จะกลับมากปฏิบัติ ราชการตามปกติ
นายสวัสดิ์ หินชัยภูมิ	สถานีอุดมศึกษาอุดรธานี เจ้าพนักงานอุดมศึกษา	ทั่วไป	ชำนาญงาน	ผู้อำนวยการสถานี อุดมศึกษาอุดรธานี	ทั่วไป	อาวุโส	๕๓๔	จนกว่าผู้อำนวยการ สถานีอุดมศึกษา จะกลับมากปฏิบัติ ราชการตามปกติ
นางสาวพัชรา ศิลาแยง	สถานีอุดมศึกษาหนองคาย เจ้าพนักงานอุดมศึกษา	ทั่วไป	ปฏิบัติงาน	ผู้อำนวยการสถานี อุดมศึกษาหนองคาย	ทั่วไป	อาวุโส	๕๖๖	จนกว่าผู้อำนวยการ สถานีอุดมศึกษา จะกลับมากปฏิบัติ ราชการตามปกติ

บัญชีรายชื่อคณะกรรมการให้วิชาการให้รักษาราชการในตำแหน่ง และส่วนราชการ /๒๕๖๓ ลงวันที่ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ชื่อ/สกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ			รักษาราชการในตำแหน่ง			ตั้งแต่วันที่	หมายเหตุ
	ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งประเภท	ระดับ	ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งประเภท	ระดับ		
นางสาวปานดาว แก้วมณี	สถานีอุตุนิยมวิทยา นักอุตุนิยมวิทยา	วิชาการ	ปฏิบัติการ	ผู้อำนวยการสถานี อุตุนิยมวิทยาบึงกาฬ	ทั่วไป	อาวุโส	กรณีผู้อำนวยการ สถานีอุตุนิยมวิทยา ไม่อยู่หรือไม่อาจ ปฏิบัติราชการได้	จนกว่าผู้อำนวยการ สถานีอุตุนิยมวิทยา จะกลับมาปฏิบัติ ราชการตามปกติ
นายตรงค์กร กำสมุทร	สถานีอุตุนิยมวิทยา เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา	ทั่วไป	ชำนาญงาน	ผู้อำนวยการสถานี อุตุนิยมวิทยานครพนม	ทั่วไป	อาวุโส	กรณีผู้อำนวยการ สถานีอุตุนิยมวิทยา ไม่อยู่หรือไม่อาจ ปฏิบัติราชการได้	จนกว่าผู้อำนวยการ สถานีอุตุนิยมวิทยา จะกลับมาปฏิบัติ ราชการตามปกติ
นายอนิรุทธิ์ มณีรัตน์	สถานีอุตุนิยมวิทยา เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา	ทั่วไป	ชำนาญงาน	ผู้อำนวยการสถานี อุตุนิยมวิทยาสกลนคร	ทั่วไป	อาวุโส	กรณีผู้อำนวยการ สถานีอุตุนิยมวิทยา ไม่อยู่หรือไม่อาจ ปฏิบัติราชการได้	จนกว่าผู้อำนวยการ สถานีอุตุนิยมวิทยา จะกลับมาปฏิบัติ ราชการตามปกติ
	สถานีอุตุนิยมวิทยา เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา							

บัญชีรายละเอียดแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการในตำแหน่ง แนนบายคำสังกรมอุตุนิยมวิทยาที่ /๒๕๖๓ ลงวันที่ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ชื่อ/สกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ				รักษาการในตำแหน่ง			ตั้งแต่วันที่	หมายเหตุ
	ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งประเภท	ระดับ	ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งประเภท	ระดับ	เลขที่		
นางสาวอรทัย บุญสร้อย	เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา	ทั่วไป	ชำนาญงาน	ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาภาคีสินธุ์	ทั่วไป	อาวุโส	๖๐๒	จนกว่าผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาจะกลับมารับปฏิบัติราชการตามปกติ	
นายคำนึ่ง ภัคดี	สถานีอุตุนิยมวิทยามหาสารคาม เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา	ทั่วไป	ชำนาญงาน	ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยามหาสารคาม	ทั่วไป	อาวุโส	๕๙๖	จนกว่าผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาจะกลับมารับปฏิบัติราชการตามปกติ	